



เงินฝากเกษียณเพิ่มสุข

ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าเงินในกระเป๋ามีอยู่ลดน้อยลงตามไปด้วย ทั้งยังง? จะบริหารเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ให้คงอยู่เพียงพที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องเดือดร้อนที่สำคัญต้องไม่เสี่ยง เป็นคำถามที่ผู้เกษียณอายุจากการทำงานและไม่มีเงินเดือนประจำเช่นในอดีต ต่างต้องการคำตอบ

และเพื่อตอบใจห้ความตองการที่ว่านี้ **คุณลักษณะ วรณาวช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.** จึงเปิดตัวโครงการเงินออมเกษียณเพิ่มสุข 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐหรือพนักงานจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกษียณอายุตามปกติหรือเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2554 รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ได้มีทางเลือกในการฝากเงินที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมไปถึงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ในโครงการเงินออมเกษียณสุขเดิมที่กำลังจะหมดอายุโครงการในวันที่ 30 กันยายนนี้

เงื่อนไขการฝากเงินตามโครงการดังกล่าวผู้ฝากต้องฝากเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และฝากได้เพียงคนละ 1 บัญชี ส่วนลูกค้โครงการเกษียณเพิ่มสุขเดิมสามารถฝากต่อได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเล่มใหม่ โดยโครงการเงินออมเกษียณเพิ่มสุข 2 มีระยะเวลาการฝาก 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2558 อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากปีที่ 1 ร้อยละ 3.70 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 3.90 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 4.00 ต่อปีและปีที่ 4 ร้อยละ 4.40-5.00 ต่อปี **เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.075 ต่อปี** ที่สำคัญดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวนี้ผู้ฝากรับไปเต็ม ๆ **ไม่ต้องเสียภาษี**แต่อย่างใด

ในส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเป็นรายเดือน โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อให้ผู้ฝากสามารถเบิกถอนนำไปใช้จ่ายได้อย่างสะดวกเสมือนมีเงินเดือนใช้ทุกเดือน ซึ่งก็จะทำให้ผู้เกษียณสามารถวางแผนจัดสรรเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม-31 พฤศจิกายน 2554 นี้เท่านั้น

คุณลักษณะ ฝากบอกอีกว่า เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการเงินออมแบบพิเศษที่จัดไว้ให้กับผู้เกษียณเท่านั้น ธ.ก.ส. จึงกำหนดเป้าหมายการรับฝากไว้เพียง 20,000 ล้านบาท ดังนั้นถ้ามีผู้สนใจเข้ามาฝากเป็นจำนวนมากและฝากได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดก็จำเป็นจะต้องปิดโครงการก่อนระยะเวลาที่ประกาศไว้ ส่วนในกรณีที่มีผู้ฝากถอนเงินหรือต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาคือ 30 กันยายน 2558 ธ.ก.ส.จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอนแต่ไม่น้อยกว่าครั้งละ 500 บาท ยกเว้นการถอนเงินฝากกรณีผู้ฝากเสียชีวิต และหากผู้ฝากถอนเงินฝากแล้วมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาท ธ.ก.ส.จะตัดบัญชีออกจากโครงการเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปกติของ ธ.ก.ส.แทน

นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพิงรายได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก...ซึ่งหากตัดสินใจได้แล้วคงต้องก้าวเท้าเร็ว ๆ ไปที่ ธ.ก.ส. เพราะแ้วข่าวว่าผู้ฝากโครงการเกษียณเพิ่มสุขเดิมยื่นความจำนงขอต่ออายุโครงการกันกว่า 90% ซึ่งถ้ามาขนาดนั้นคงเหลือโควตาให้ผู้ฝากรายใหม่ไม่มากนัก

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●